

Bảo đảm phòng, chống dịch cho năm học mới

Năm học 2022 - 2023 bắt đầu khi dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và sự gia tăng trở lại của dịch Covid-19 cùng một số bệnh truyền nhiễm khác. Để bảo đảm an toàn cho thầy và trò, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Để tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngay từ dịp hè, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Vũ Đoài (Vũ Thu) đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Cô giáo Vũ Thị Mừng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khác với các cấp học khác, cấp học mầm non nhận đón và trông trẻ trong suốt thời gian nghỉ hè. Vì vậy, nhà trường luôn chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ như: phối hợp với gia đình học sinh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của trẻ, bố trí cho học sinh ngồi

giãn cách; học sinh lớp nào sẽ ăn, ngủ, nghỉ ở lớp đó. Ngoài ra, nhà trường duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; kiểm tra, rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác phục vụ tốt nhất công tác phòng, chống dịch. Việc tổ chức bữa ăn bán trú cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngoài việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa để tăng dinh dưỡng cho trẻ. Đặc biệt, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh hiểu rõ về ý nghĩa của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sớm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi để góp

phần cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho học sinh, tạo sự miễn dịch cộng đồng. Tại Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ), công tác phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Cô giáo Vũ Thị Mùa, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng chúng tôi tuyệt đối không chủ quan. Vào thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo và quán triệt đến toàn thể giáo viên, nhân viên của Trường phải thực hiện đúng và tuân thủ nghiêm biện pháp V + 2K (vắc-xin, khẩu trang, khử



Trường Mầm non Vũ Đoài (Vũ Thu) tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp.

khuẩn) theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Sau thời gian thích ứng an toàn và linh hoạt trong tình hình mới, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã không còn xa lạ với thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Việc xử

trí các tình huống khi có dịch xảy ra không còn quá bất ngờ và lúng túng. Quan trọng là hình thức mới, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã không còn xa lạ với thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Việc xử

nhà trường kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị y tế phục vụ cho phòng, chống dịch Covid-19 như máy rửa tay, đo thân nhiệt tự động, cồn khử khuẩn, khẩu trang. Ngoài việc trang bị một số thuốc thông thường, nhà trường

chuẩn bị thêm kit test Covid-19 tại tủ thuốc y tế khi cần thiết. Các thiết bị phục vụ cho dạy học trực tuyến cũng được các thầy cô giáo thường xuyên kiểm tra, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh. Cô giáo Vũ Thị Mùa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho học sinh rất cần thiết, vì vậy chúng tôi sẽ tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các hình thức tuyên truyền để tăng tỷ lệ học sinh từ 5 - 11 tuổi tiêm mũi 1, mũi 2 nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong năm học mới.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới vẫn là chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Cùng với các biện pháp được duy trì trong năm học trước, toàn ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh, nhất là nhóm tuổi từ 5 - 11 tuổi, từ đó tạo miễn dịch cộng đồng, bảo đảm an toàn cho thầy và trò để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học đã đề ra.

DẶNG ANH

TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ Gánh tay nối dài của hội



Với sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng tình nguyện viên, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trong 5 năm qua đạt gần 37 tỷ đồng.

Không ngại khó khăn, không ngại gian khổ, luôn mang tâm lòng để chia sẻ yêu thương cho cộng đồng, đó là những điểm chung của đội ngũ tình nguyện viên chữ thập đỏ. Họ cũng là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho các cấp hội chữ thập đỏ trong thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Mặc dù đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng nhưng mỗi khi có điều kiện là anh Trần Thế Vũ lại sắp xếp thời gian về Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư để cùng cán bộ Hội và anh em tình nguyện viên thực hiện trợ giúp nhân đạo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua báo chí và các trang mạng xã hội, anh Vũ được biết Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư có những tình nguyện viên rất nhiệt tình, tâm huyết, điều đó càng tiếp thêm động lực để anh về đây cùng với anh em đi trao quà cho những gia đình khó khăn. Anh Trần Thế Vũ cho biết: Mỗi chuyến đi là thêm phần vất vả, lại mất thời gian và tiền kém nhưng tôi luôn vui vẻ vì thấy việc làm của mình giúp ích cho những mảnh đời còn nhiều bất hạnh. Trong cuộc sống, có rất nhiều người gặp những hoàn cảnh khó khăn khác nhau nên khi thấy những gia cảnh éo le như vậy, tôi đều cố gắng lên đường, đóng góp công sức nhỏ bé để cuộc sống của những người yếu thế ngày một tốt đẹp hơn. Cũng như nhiều tình nguyện viên chữ thập đỏ khác, chị Nguyễn Thị Toàn ở xã Song An (Vũ Thư) dù công việc bận rộn nhưng khi có điều kiện, chị sắp xếp thời gian để cùng các cấp hội chữ thập đỏ thực hiện trợ giúp nhân đạo cho những

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chị Toàn tâm sự: Từ khi tham gia tình nguyện viên chữ thập đỏ, tôi mới thấy còn rất nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng kiến những gia đình ấy, tôi cảm thấy mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để giúp đỡ phần nào, giúp họ vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi khi các cấp hội chữ thập đỏ phát động chương trình tôi đều nhiệt tình tham gia. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên kêu gọi người thân trong gia đình, bạn bè cùng chung tay trợ giúp nhân đạo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ, nhất là hoạt động trợ giúp trong các tình huống cấp bách, khó khăn. Những năm qua, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã chú trọng xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ, tạo ra nguồn lực to lớn để đem lại ngày càng nhiều giá trị nhân đạo cho người yếu thế. Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã chủ động mời các hội, nhóm đã có sẵn ở địa phương như câu lạc bộ xe, câu lạc bộ yêu thích bóng đá... tham gia các hoạt động của hội chữ thập đỏ, sau đó tuyên truyền, vận động họ trở thành tình nguyện viên chữ thập đỏ. Thông qua các hoạt động như vậy lại tiếp tục tuyên truyền và kết nạp thêm các thành viên mới. Nhờ có lực lượng tình nguyện viên đóng góp và hoạt động tốt nên thời gian vừa qua Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã thực hiện các mô hình, các

hoạt động trong phong trào chữ thập đỏ, đem lại những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được các tình nguyện viên tổ chức thực hiện hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho hơn 100.000 lượt người như "Chợ tết lưu động", "Phiên chợ không đồng", "Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo", "Nối chào tử thiện", "Bữa cơm nhân ái", "Tặng xe miễn phí cho bệnh nhân nghèo", "Tiếp sức mùa thi", "Trung thu yêu thương", "Đêm Noel cho trẻ em lưu viện", "Giải cứu nông sản cho nông dân", "Xóa nhà đột nát cho hộ nghèo", "Đông ấm vùng cao"... Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Tình nguyện viên chữ thập đỏ là cánh tay nối dài, là sự kết nối, đóng góp nguồn lực về con người cũng như vật chất để đem lại nhiều giá trị nhân đạo cho người yếu thế. Với sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng tình nguyện viên, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trong 5 năm qua đạt gần 37 tỷ đồng. Lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Vũ Thư từ khi thành lập đến nay có trên 200 người đăng ký tham gia, cứ lớp này đi thì lớp kia đến, hiện nay số lượng tình nguyện viên có thể tham gia thường xuyên của Hội còn trên 50 người. Lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ có thể tham gia đóng góp vật chất, thời gian, công sức, trí tuệ và các mối quan hệ, tạo ra nguồn lực để phát triển phong trào chữ thập đỏ ở địa phương. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của hội chữ thập đỏ.

ĐỖ HỒNG ANH

Nơi hội tụ và nuôi dưỡng đam mê

Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Bình vừa tổ chức triển lãm sinh vật cảnh mở rộng lần thứ nhất năm 2022, quy tụ gần 100 nhà vườn từ 10 tỉnh, thành phố đến tham quan, trưng bày hơn 1.000 sản phẩm. Đây là cơ hội để những người chơi sinh vật cảnh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện niềm đam mê và sự khéo léo của mình trong mỗi tác phẩm được trưng bày.



Ông Lê Trí Lân, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) mang đến triển lãm nhiều mẫu cây sanh, si mini.

Nếu người chơi có nhu cầu xem thêm các loại cây khác, tôi sẵn sàng cung cấp thông tin, hình ảnh với đa dạng dáng, thế để người chơi có nhiều lựa chọn. Đối với người chơi sinh vật cảnh, thành công không chỉ ở việc tạo được những cây cảnh đẹp với nhiều dáng, thế độc lạ mà còn bảo tồn nét đẹp văn hóa của người xưa, bảo tồn những giống cây quý hiếm. Chính vì vậy, người chơi cây cảnh luôn tự tìm tòi và khai thác, lai tạo nhiều giống hoa, cây cảnh mới, đồng thời cũng bảo tồn những sinh vật cảnh cổ, có giá trị bằng phương pháp tự nhiên và sinh học. Nhiều hội viên sinh vật cảnh đã dày công sưu tầm hoặc sáng tạo nên nhiều tác phẩm đẹp có giá trị từ từ nhiều như

gốc cây, đá núi, cát ghép các loại cây với nhau để làm phong phú thêm loại hình nghệ thuật sinh vật cảnh giúp cho nhiều tác phẩm có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Anh Đặng Kim Nhung, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương cho biết: Nhà vườn của tôi hiện có khoảng 500 cây với đa dạng dáng, thế, chủng loại. Tôi phải giống cây quý hiếm. Chính vì vậy, người chơi cây cảnh luôn tự tìm tòi và khai thác, lai tạo nhiều giống hoa, cây cảnh mới, đồng thời cũng bảo tồn những sinh vật cảnh cổ, có giá trị bằng phương pháp tự nhiên và sinh học. Nhiều hội viên sinh vật cảnh đã dày công sưu tầm hoặc sáng tạo nên nhiều tác phẩm đẹp có giá trị từ từ nhiều như

đây, nhà vườn của tôi thu hút rất đông khách đến mua những loại cây hoa, chơi quả có kiểu dáng cổ, dáng bon sai để trưng bày dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc. Nhờ nghề chơi cây sinh vật cảnh mà tôi có điều kiện cho con cái học hành đầy đủ, gia đình cũng sắm được nhiều thiết bị tiện nghi, hiện đại. Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Bình cho biết: Mặc dù mới lần đầu tổ chức triển lãm sinh vật cảnh nhưng hoạt động đã thu hút rất đông nhà vườn, chủ cây cảnh thành phố đến đến chiêm ngưỡng, tham quan và học hỏi kinh nghiệm làm sinh vật cảnh; điều đó chứng tỏ người dân rất quan tâm đến thú chơi này. Sinh vật cảnh được xem là thú chơi tao nhã được người xưa truyền lại, là nét văn hóa truyền thống mang tính chân, thiện, mỹ của dân tộc và đến nay có rất nhiều người đam mê sinh vật cảnh tiếp nối truyền thống, nét đẹp của cha ông. Chơi cây, chăm cây, giúp con người rèn luyện được tính kiên nhẫn, ý chí, nghị lực khác phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để hoàn thiện chính bản thân mình. Thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Bình sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi, thu hút đông đảo hội viên không chỉ trên địa bàn thành phố Thái Bình mà cả các tỉnh, thành phố khác đến tham gia, đưa phong trào sinh vật cảnh của tỉnh ngày càng phát triển, tạo được chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên và người dân.

TIẾN ĐẠT



Đông đảo người dân từ các tỉnh, thành phố đến tham quan triển lãm sinh vật cảnh.